

ขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนโครงการ Seed Fund

(วงเงิน 5,000 - 10,000 บาท)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียด	หมายเหตุ
ยื่นเอกสารขอเสนอโครงการ	ผู้ขอเงินสนับสนุน	ใช้แบบฟอร์มของโครงการเท่านั้นพร้อมรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม	
ตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่ฝ่าย Activism and HRE	<p>ตรวจสอบเอกสารภายใน 7 วันทำการหลังได้รับเอกสาร</p> <p>1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอทุนสนับสนุน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ต้องเป็นสมาชิกแอมเนสตี้อันนั้น ● มีความสนใจในประเด็นสิทธิมนุษยชน ● มีความรับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานและสรุปรายงานโครงการตามเวลาที่กำหนด <p>2. ลักษณะโครงการที่จะสนับสนุน</p>	<p>โครงการ Seed Fund สามารถขอทุนได้โครงการละไม่เกิน 10,000 บาท</p> <p>โดยมีเกณฑ์การพิจารณาภายใต้กรอบวงเงินดังนี้</p> <p>1. เป็นสมาชิกแอมเนสตี้อันนั้น <u>3 - 5 คน</u> ต่อทุนสนับสนุนไม่เกิน 5,000 บาท</p> <p>โดยไม่นับอายุสมาชิก</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • โครงการหรือกิจกรรมเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน • โครงการที่ส่งเสริมและมีความสอดคล้องด้านสิทธิมนุษยชน • โครงการส่งผลกระทบต่อความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง 	<p>2. เป็นสมาชิกแอมเนสตี 5 คนขึ้นไป</p> <p>ต่อทุนสนับสนุนไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่นับอายุสมาชิก</p>
แจ้งผลการพิจารณา	เจ้าหน้าที่ฝ่าย Activism and HRE	พิจารณาตามเงื่อนไขขององค์กรตามเกณฑ์และจะแจ้งผลการอนุมัติต่อผู้ขอรับทุนสนับสนุนโครงการภายใน 15 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)	
มอบเงินสนับสนุน	เจ้าหน้าที่ฝ่าย Activism and HRE	หลังแจ้งผลการพิจารณาโดยผู้ขอทุนแจ้งข้อมูลทางธุรกรรมที่ต้องต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)	หลังจากการโอนเงิน เจ้าหน้าที่จะแนบหลักฐานการโอนเงินให้แก่ผู้ขอทุนสนับสนุน
ส่งหนังสือขอบคุณและรายงานการจัดโครงการ	ผู้ขอทุนสนับสนุน	ส่งหนังสือขอบคุณและรายงานสรุปกิจกรรมภายใน 15 วัน หลังจากโครงการสิ้นสุด (สามารถขอตัวอย่างรายงานได้ที่เจ้าหน้าที่)	โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. หน้าปกสรุปเล่มรายงานที่มีชื่อโครงการ วันเวลาและสถานที่จัดโครงการ พร้อมรูปถ่ายกิจกรรม

			<p>2. บทสรุปภาพรวมกิจกรรม</p> <p>3. รายละเอียดกิจกรรม</p> <p>4. ผลตอบรับโดยรวมจากผู้จัดและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>5. แนวทางในการต่อยอดโครงการ กิจกรรมในอนาคต</p> <p>6. บทเรียนที่ได้รับ สิ่งที่เหมาะสมและสิ่งที่ควรปรับ ปรุง</p> <p>7. ภาคผนวก (รูปภาพกิจกรรมและเอกสาร)</p>
--	--	--	--